

Quyết liệt giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, các địa phương trong tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc nhằm giải quyết dứt điểm, chống tái lấn chiếm, bảo đảm đường thông, hè thoáng.

Ông Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng



Việc ra quân giải tỏa hành lang ATGT là một trong những giải pháp nhằm bảo đảm ATGT năm 2017. Huyện coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên, kiên quyết, không làm nửa vời, không nể nang, thiên vị bất cứ trường hợp nào. Thay vì chỉ biết đề xuất, kiến nghị, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn phải vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt để ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương, chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban để bảo đảm ATGT; gắn việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ATGT vào bình xét thi đua cuối năm.

Bà Tô Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đông Hưng



Thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, bắt đầu từ ngày 20/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn cùng các tổ chức, đoàn thể được giao phụ trách quốc lộ 10 đoạn qua thị trấn đã đến từng gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống, buôn bán hải sản quốc lộ 10 tự giác tháo dỡ, chuyển dời các công trình, mái che, chướng ngại vật, hàng hóa, vật liệu xây dựng tập kết trong phạm vi hành lang ATGT. Tất cả các hộ đều đã ký vào bản cam kết tự tháo dỡ phần vi phạm và không tái phạm.

Ông Phạm Xuân Dương, tổ 6, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng



Là một trong những hộ buôn bán bên quốc lộ 10, có biển hiệu, mái che vi phạm hành lang ATGT, gia đình sẽ tự giác tháo dỡ để đường thông, hè thoáng. Tôi mong các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý nghiêm những gia đình nào không chấp hành để không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường vì chỉ cần một vài hộ tái vi phạm là các hộ khác lại vi phạm theo.



Lực lượng chức năng huyện Thái Thụy tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông.



Công an thị trấn Đông Hưng tuyên truyền Chỉ thị số 04 đến người dân.



Hộ kinh doanh ở thị trấn Đông Hưng di chuyển biển quảng cáo vi phạm.

Tinh thần của Chỉ thị số 04 được hầu hết người dân Đông Hưng đồng tình bởi đây là cơ hội để trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè, lòng, lề đường, bảo đảm mỹ quan đô thị, giảm tai nạn giao thông, bảo đảm sự công bằng. Ông Đào Văn Tiến, tổ 6, thị trấn Đông Hưng cho biết: Chỉ thị số 04 là chủ trương đúng, kịp thời, chúng tôi đồng tình ủng hộ cao song chúng tôi mong cấp ủy, chính quyền các cấp làm quyết liệt, thường xuyên để bảo đảm hành lang ATGT đường bộ. Bà Đặng Thị Hương, xã Đông Động mới chỉ nghe tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nhưng cũng đã xác định được những vi phạm của hàng của gia đình là biển quảng cáo và mái tôn che lấn vỉa hè. Bà Hương khẳng định sẽ tự tháo dỡ khi chính quyền yêu cầu.

Với sự vào cuộc quyết liệt bằng nhiều giải pháp cụ thể, tin tưởng thời gian tới Đông Hưng sẽ thiết lập lại được trật tự, kỷ cương, bảo đảm an toàn, giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao được ý thức trách nhiệm bảo vệ, quản lý vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT của các tầng lớp nhân dân.

Thị trấn Diêm Điền là đầu mối giao thông quan trọng của huyện Thái Thụy, có hai quốc lộ 37 và 39 đi qua nên lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Trong khi đó, thói quen sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, dựng rạp tổ chức hiếu, hỷ của một bộ phận

Ông Nguyễn Tiến Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy



Để giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang ATGT, UBND huyện đã tổ chức lễ ra quân giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn huy động lực lượng tiến hành kiểm tra, xử lý triệt để tất cả các trường hợp vi phạm. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp tái lấn chiếm hành lang ATGT theo quy định của pháp luật.

Ông Đông Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy



Để duy trì bền vững đường thông, hè thoáng, UBND thị trấn đã thành lập 4 tổ công tác, phân công mỗi tổ phụ trách từng tuyến phố, gắn trách nhiệm cá nhân của từng thành viên trong tổ. Chỉ đạo lực lượng công an thị trấn, dân phòng thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường và thông báo trên hệ thống truyền thanh.

người dân trên địa bàn thị trấn đã tạo phức tạp và gây mất an toàn trật tự ATGT, mỹ quan đô thị. Mặc dù chính quyền thị trấn đã nhiều lần tổ chức ra quân giải tỏa, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, tuy nhiên, chỉ một thời gian tình trạng này lại tái diễn. Theo ông Lê Xuân Quy, Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện, UBND thị trấn đã xây dựng và đang triển khai kế hoạch giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn. Trong ngày ra quân đầu tiên 21/3, lực lượng chức năng thị trấn đã phối hợp với các ngành chức năng huyện, tỉnh thực hiện giải tỏa vỉa hè, lòng, lề đường trên tuyến quốc lộ 37, tỉnh lộ 461 đoạn đi qua thị trấn Diêm Điền. Kết quả, đã tháo dỡ và thu giữ hơn 40 biển quảng cáo, bạt che, một số hàng hóa và vật dụng của các hộ kinh doanh bày bán trái phép trên vỉa hè, lòng, lề đường...

Trước thời điểm ra quân, thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như treo băng rôn, trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, đồng thời vận động hộ vi phạm tự tháo dỡ biển quảng cáo, vật dụng lấn chiếm vỉa hè; rà soát, lập danh sách các hộ vi phạm và tổ chức ký cam kết với các hộ sinh sống hai bên đường không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để buôn bán, kinh doanh.

Theo ông Trần Tuấn Kiệt, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thái Thụy: Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, các xã, thị trấn sẽ rà soát, thống kê tình trạng vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT trên địa bàn quản lý; tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ, tiến hành lập biên bản, xử lý các hộ cố tình vi phạm theo pháp luật, đồng thời tổ chức ký cam kết không vi phạm với tất cả các hộ sinh sống hai ven đường, thời gian hoàn thành trong tháng 3/2017. Từ ngày 1/4, UBND các xã, thị trấn chủ trì phối hợp Ban ATGT huyện, các phòng, ban chức năng tổ chức cưỡng chế giải tỏa. Việc cưỡng chế, giải tỏa phải tiến hành kiên quyết, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh huy động các lực lượng chức năng tiến hành, kiểm tra, giải tỏa hành lang ATGT bị lấn chiếm, UBND huyện cũng chỉ đạo Ban ATGT huyện, Ủy ban MTTQ huyện, Đài TTTH huyện, các đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không vi phạm tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT.

THU HIỀN - TRẦN TUẤN

Ông Phạm Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT huyện Đông Hưng cho biết: Huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Chỉ thị số 04, chia thành 5 giai đoạn với lộ trình cụ thể theo phương châm "chậm nhưng chắc". Theo đó, từ ngày 10 - 19/3/2017 huyện chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo các cấp, tổ chức thống kê, lập danh sách các hộ lấn chiếm; từ ngày 20 - 31/3/2017 tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ các vật cản lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT; từ ngày 1 - 15/4/2017 tổ chức cưỡng chế với các tập thể, cá nhân, hộ gia đình cố tình vi phạm; từ ngày 16 - 30/4/2017 phối hợp với các

ngành liên quan của tỉnh chỉ đạo tổ chức cưỡng chế với các trường hợp cố tình vi phạm mà các xã, thị trấn không thể giải quyết triệt để được. Sau ngày 30/4, các xã, thị trấn thực hiện tốt việc quản lý vỉa hè, lòng, lề đường, không để tình trạng tái lấn chiếm xảy ra. Để việc ra quân đạt kết quả cao, huyện chỉ đạo thị trấn Đông Hưng làm "chậm nhưng chắc". Theo đó, từ ngày 10 - 19/3/2017 huyện chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo các cấp, tổ chức thống kê, lập danh sách các hộ lấn chiếm; từ ngày 20 - 31/3/2017 tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ các vật cản lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT; từ ngày 1 - 15/4/2017 tổ chức cưỡng chế với các tập thể, cá nhân, hộ gia đình cố tình vi phạm; từ ngày 16 - 30/4/2017 phối hợp với các

Bắt đầu từ ngày 20/3/2017, xe tuyên truyền lưu động của Công an huyện tỏa đi khắp cường tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ các vật cản lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT; từ ngày 1 - 15/4/2017 tổ chức cưỡng chế với các tập thể, cá nhân, hộ gia đình cố tình vi phạm; từ ngày 16 - 30/4/2017 phối hợp với các

bên đường kêu gọi, vận động, nhắc nhở cho từng hộ biết mức độ vi phạm, tổ chức cho các hộ ký cam kết tự tháo dỡ, giải tỏa. Đồng chí Hoàng Văn Tú, Trưởng ban Bảo vệ dân phố thị trấn Đông Hưng cho biết: Ngày đầu ra quân, thị trấn đã tuyên

truyền, ký cam kết với tất cả các hộ, phân công người theo dõi các hộ thực hiện việc tự tháo dỡ. Sau khi tuyên truyền vận động nếu các hộ không tự giác tháo dỡ, thị trấn sẽ nêu tên trên hệ thống truyền thanh và tổ chức cưỡng chế.

Vườn rau sạch ở Trường Mầm non Sơn Ca

Diện tích nhỏ, phòng hiệu bộ nằm xen kẽ với các lớp học song các cô giáo Trường Mầm non Sơn Ca (thành phố Thái Bình) đã mạnh dạn trồng rau trên mái nhà để tạo nguồn thực phẩm sạch cho các bữa ăn của bé. Việc làm này không chỉ nhận được sự đồng thuận của phụ huynh mà còn lan rộng ra nhiều trường trong tỉnh.



Cô giáo Trần Thị Minh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Nhận thấy một số trường mầm non tại các tỉnh đã trồng rau và rất hiệu quả, chúng tôi đã nghiên cứu các tài liệu và quyết định sẽ trồng rau vừa để tăng thêm nguồn thực phẩm an toàn cho các bé vừa để các bé được trải nghiệm và học tập. Trước kia, nhà trường đã trồng rau ở một góc nhỏ của sân trường, tuy nhiên, do không đủ ánh sáng nên cây phát triển chậm. Từ ý tưởng đến việc hình thành một vườn rau trên mái phòng học được nhà trường thực hiện từ cuối tháng 8 đến đầu tháng

9/2016, đến nay nhà trường đã có một vườn rau rộng khoảng 70m² với hơn 250 chậu rau. Để bảo đảm an toàn cho các bé và giáo viên khi lên vườn rau, ngoài hàng rào lưới B40, chúng tôi thiết kế thêm 2 cổng phụ ở 2 đầu mái hiên. Bên cạnh đó, khi đưa các chậu lên trải nghiệm và

học tập, nhà trường đều bố trí ít nhất 2 giáo viên lên vào hướng dẫn các con, vừa quản lý để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các con. Qua tìm hiểu các kênh thông tin, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Sơn Ca nhận thấy việc trồng rau bằng chậu đất là an toàn và

để thực hiện nhất. Bắt đầu trồng cây dưa chuột, bí đao, bí ngô, su su, đỗ, các loại cải sau đó, các cô trồng thêm các loại rau thơm, cải xoong Nhật Bản, cải cúc, mùng tơi, rau đay... Để giáo dục cho các con biết yêu thiên nhiên, cây xanh thì mỗi ngày đều có các nhóm học sinh thay phiên tưới nước, xới đất, bắt sâu, nhổ cỏ cho rau. Trường lắp một hệ thống tưới nước phun sương để toàn bộ vườn rau đều nhận đủ nước. Do mái nhà có nắng ấm đầy đủ, cộng với cách chăm sóc tự nhiên, hiện nay mỗi tuần, vườn rau cung ứng được rau sạch cho 3 ngày ăn với hơn 600 học sinh.

Để có vườn rau sạch, an toàn, nhà trường đã huy động xã hội hóa, chủ yếu phụ huynh đóng góp nguồn nguyên liệu như chậu, hạt giống, ngày công, đất trồng. Chị Mai Thị Lan Anh ở phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình chia sẻ: Vườn rau sạch giúp các con làm quen với thế giới thực vật sinh động qua các giờ học ngoài trời trực



Cô hướng dẫn bé tưới rau.

tiếp tham gia trồng, chăm sóc rau chứng kiến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây, hứng thú thành quả lao động của mình khiến vườn rau càng thêm ý nghĩa. Hàng tuần, con được ăn rau sạch, tôi rất yên tâm. Cô giáo Trần Thị Minh chia sẻ thêm: Là một trong những trường đi đầu trong việc trồng

rau sạch cho bé. Sau khi vườn được trồng thành công, nhiều trường trong tỉnh đã đến tham quan, học tập. Đây là thành quả của mình khiến vườn rau càng thêm ý nghĩa. Hàng tuần, con được ăn rau sạch, tôi rất yên tâm. Cô giáo Trần Thị Minh chia sẻ thêm: Là một trong những trường đi đầu trong việc trồng

nó mang lại vô cùng lớn, không chỉ phục vụ bữa ăn cho các bé mà đây còn là mô hình giáo dục tốt, giúp các bé hiểu biết hơn về thực vật, cách chăm sóc và vun trồng các loại cây từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ ngay từ bậc học mầm non.

ĐẶNG ANH